



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์

106 ถนนเลข-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย” วิถีสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์

“สหกรณ์จังหวัดเลย จัดระเบียบการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์”

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อตอบสนองความต้องการและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย และจากการที่สหกรณ์เป็นการรวมคนที่มีอุดมคติคิดช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มารวมกลุ่มกันโดยถือกติกาของกลุ่มตามหลักการสหกรณ์ คือ การร่วมกันทำ มีใช้ต่างคนต่างทำ เช่น รวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย ยา ข้าวสาร รวมกันขายพืชผลที่ผลิต เป็นต้น จึงเป็นธรรมคาอยู่เอง ที่จะทำให้องค์กรที่มีบุคคลจำนวนมากมาเกี่ยวข้อง และหากขาดการบริหารจัดการที่ดี จะทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินงานและมีข้อบกพร่องในที่สุด

จังหวัดเลย ก็มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อจำกัดในการดำเนินงานและเกิดข้อบกพร่องในการบริหารจัดการเช่นกัน สาเหตุหลักๆ ก็เนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาข้อบกพร่องในด้านการบริหารจัดการ นอกจากการหนุนให้สหกรณ์นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ให้สหกรณ์เห็นความสำคัญและยอมรับแล้ว สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นแล้ว ก็มีความจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขและแนะนำด้วยเช่นกัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดระเบียบการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดเลย ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ในการตรวจทานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมวางแผนแนวทางในการแก้ไข พี่นฟูข้อบกพร่องแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็น ไตรมาสละครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบและกำกับดูแลสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต่างๆ มีแนวทางและคำแนะนำจากที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยนายอนันต์ ฯ กล่าวว่า หลักสำคัญของการเข้าไปแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางคำแนะนำจากที่ประชุม คณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปในทางบวกและแนะนำอย่างสร้างสรรค์เสมือนหมอเข้าไปรักษาคนไข้ ก็นำยาจากการวินิจฉัยโรคเข้าไปรักษา เมื่อคนไข้หายดีแล้ว ก็ให้แนวทางในการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ป่วยซ้ำอีก การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย ก็จะดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน